

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v thực hiện nghiêm công tác tiêu hủy gia súc, gia cầm ốm, mắc bệnh, chết do dịch bệnh đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong những tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp, như bệnh Cúm gia cầm, bệnh Viêm da nổi cục trâu bò, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) đang xảy ra trên diện rộng ở nhiều địa phương trong cả nước. Trên địa bàn huyện, tính đến ngày 28/10/2021 đã công bố 03 xã, thị trấn (Dân Quyền, Đồng Tiến và Thị trấn Nưa) có lợn bị bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy 173 con với trọng lượng 13.070 kg. Trong thời gian tới do các nguyên nhân: Tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao; các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có mầm bệnh DTLCP tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh, tỷ lệ lây lan nhanh và rộng do các véc tơ truyền bệnh; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật tăng mạnh vào các tháng cuối năm, trong khi giết mổ nhỏ lẻ là chủ yếu; thời tiết biến động bất lợi, mưa, rét kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan. Vì vậy, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa bàn huyện là rất cao, đặc biệt là bệnh DTLCP.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, tổ chức tiêu hủy kịp thời động vật mắc bệnh, chết đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật không làm lây lan dịch bệnh và không làm ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, trong đó quan tâm chỉ đạo quyết liệt các nội dung sau:

1. Phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; đặc biệt là chỉ đạo tổ chức tiêu hủy kịp thời, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật không làm lây lan dịch bệnh và không làm ô nhiễm môi trường.

2. Khi xuất hiện gia súc, gia cầm ốm chết, đặc biệt là lợn mắc bệnh DTLCP phải lập bản cam kết với hộ chăn nuôi không bán chạy, không giết mổ,

hoặc vớt xác ra môi trường và thực hiện xử lý triệt để gia súc, gia cầm ốm chết đúng theo quy định phòng, chống dịch và hướng dẫn của cơ quan thú y, ngành Tài nguyên và Môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp giầu dịch, bán chạy làm lây lan dịch bệnh, hoặc vớt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường gây ô nhiễm môi trường, làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

3. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các tổ giám sát cộng đồng thường xuyên giám sát, nếu phát hiện có hiện tượng vớt xác gia súc, gia cầm ra môi trường, đặc biệt là trên các con sông, kênh, mương,... thực hiện thu gom, xử lý và tiêu hủy kịp thời đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đang diễn biến rất phức tạp, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc